

TÂM THƯ - NHỮNG NGÀY CUỐI THÁNG TƯ

Các bạn trẻ thân mến,

Thường vào những dịp lễ mừng như Phục sinh, Giáng sinh hay Tết Nguyên Đán, các bạn đọc được trên mucvu.no những lời cầu chúc từ các linh mục tuyên úy cộng đoàn Việt nam. Hôm nay, với tư cách cá nhân là một người vượt biển tị nạn, cha muốn gửi đến các bạn bức tâm thư dịp cuối tháng 04.

Chắc các bạn sẽ hỏi tại sao lại gửi cho các bạn bức tâm thư dịp cuối tháng 04. Cuối tháng 04 đâu có lễ mừng nào đặc biệt. Phải, không có lễ mừng nhưng còn ngược lại, là những ngày tưởng niệm đau thương và tủi nhục: Toàn đất nước Việt nam rơi vào tay của nhà cầm quyền cộng sản vô thần vào tháng 04 năm 1975.



Khi vừa nhắc đến sự kiện này, cha đoán có thể có một số bạn phản ứng ngay: tôi không thích bàn chuyện quá khứ, tôi không thích chiến tranh hận thù. Không, nhắc đến những ngày đau thương tháng 04 năm 1975 không phải là bàn chuyện chiến tranh hay nghiền ngẫm quá khứ, nhưng là nói đến chuyện đau thương còn đang đè nặng trên mỗi một người Việt nói chung và người Việt tha phương tị nạn nói riêng.

Các bạn đang may mắn sống tại một đất nước tự do, dân chủ, và tôn trọng nhân quyền. Cảm ơn đất nước Na uy đã giúp cho các bạn được những may mắn này. Nhưng các bạn đừng quên, những may mắn này không phải là những gì đương nhiên các bạn được khi sinh trưởng và lớn lên trên đất nước này. Trước khi các bạn được những may mắn từ đất nước Na uy thì đã có nhiều người phải hy sinh đau khổ và chết gục để các bạn mới có thể có ngày hôm nay.

Làm sao các bạn có thể quên được bao nhiêu năm cha anh của các bạn phải chiến đấu cho lý tưởng tự do, dân chủ, và nhân quyền. Làm sao các bạn có thể quên được bao đau khổ tủi nhục mà cha anh các bạn đã phải gánh chịu vì cuộc chiến đấu cho chính nghĩa này. Cuộc vượt biển chạy trốn chế độ độc tài để tìm tự do của cha anh các bạn không phải là cuộc hành trình đơn giản và dễ dàng.

Có thể có một vài người không ý thức đủ, chỉ xem tháng 04 năm 1975 là chuyện dĩ vãng cần xóa mờ hay quên lãng bằng cách bù vào đó với những thứ giải trí tự nhiên. Làm sao các bạn có thể vô tình đến độ thiếu đồng cảm với nỗi đau buồn của cuối tháng 04. Khi nhà các bạn đang có chuyện buồn, chắc các bạn không thể tụ tập bạn bè để vui chơi giải trí một cách tự nhiên. Ngược lại, cha nghĩ rằng các bạn sẽ chia sẻ với những người thân trong gia đình bằng một tâm tình xứng hợp.

Nhắc nhớ những ngày tháng 04 năm 1975 là gọi nhắc lòng biết ơn, là trân trọng những hy sinh cao quý đã giúp trao ban cho các bạn cuộc sống may mắn hôm nay. Niềm trân trọng và biết ơn này phải gắn liền với cuộc đời của các bạn, và những ngày tháng 04 mỗi năm phải là cơ hội để các bạn công khai bày tỏ những tâm tình này. Thiếu ý thức này có thể bạn không chỉ là người vô tình nhưng còn là vô ơn đối với những người đã hy sinh vì bạn. **Lãnh tụ của chủ thuyết vô thần, ông Karl Marx, đã có một lời phát biểu chua chát nhưng cũng đáng phải suy nghĩ: "Chỉ có loài thú mới quay lưng lại với đau khổ của đồng loại để chỉ biết chăm sóc cho bộ lông của riêng mình".**

Cùng với các bạn cha muốn hiệp lời cầu nguyện cho tất cả những người đã phải trả giá bằng cái chết hay bằng những khổ đau, tù tội vì lý tưởng tự do dân chủ và nhân quyền trên quê hương Việt nam; đồng thời cũng cầu nguyện cho những người đang phải đương đầu với bao thử thách, hiểm nguy, đe dọa tại quê nhà để mong cho quê hương có được không khí tự do, dân chủ, và nhân quyền như bạn đang có.

Thân ái mến chào các bạn

LM. Huỳnh Tân Hải
[Người vượt biên ti nạn?](#)

Trích nguồn Mục Vụ: <http://www.mucvu.info/versjon1/content/view/2135/149>

Nguồn: Internet E-mail by Lê Dũng, K4-71/SQTB/ĐPQ, QL-VNCH chuyển

*Đăng ngày Thứ Bảy, April 28th, 2012
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QL-VNCH*